



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. วัคซีนไฟเซอร์รุ่นใหม่

สื่อแนะนำ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ประชาชาติ, thecoverage, TNN, springnews, thebangkokinsight, thaipbs, kapook, ch3plus, ch7, hfocus, isaranew, workpointtoday)

- สถาบันโรคผิวหนัง เปิดให้บริการรับวัคซีนป้องกันโควิดไฟเซอร์รุ่นใหม่ (Gen2 หรือ Bivalent) เป็นเข็มกระตุ้นแก่บุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปที่ได้รับวัคซีนเข็มล่าสุดนานเกิน 4 เดือนขึ้นไป เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ สำหรับเดือนมี.ค. เปิดบริการวันที่ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 เวลา 09.00-15.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ณ ชั้น 12A อาคารสถาบันโรคผิวหนัง กทม. โดยผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป รับไฟเซอร์ฝาสีเทา (เลือกรูปแบบการฉีดเต็มโดส/ครึ่งโดส/เข้าชั้นผิวหนัง) สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่ >> <https://covid19.iod.go.th/vaccine> และก่อนวันฉีด 1 วัน

2. รายงานสถานการณ์ในประเทศ

สื่อแนะนำ : นสพ. (แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, isaranews)

- ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โควิดรายสัปดาห์ ระหว่าง 26 ก.พ.- 4 มี.ค. 2566 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 147 ราย เฉลี่ย 21 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต 7 ราย เฉลี่ย 1 ราย/วัน ยอดตั้งแต่ 1 มี.ค. 2566 ป่วยสะสม 4,263 ราย เสียชีวิตสะสม 249 ราย

3. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขรับมือโควิด 19

สื่อแนะนำ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยรับ, ข่าวสด, แนวหน้า, js100, newtv, prachatai, moneyandbanking, thaipbs, thebetter, ChiangmaiNews)

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 11) ในฐานะประธาน คกก.ฯ MIU กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดโควิด 19 ระหว่างปี 2563-2565 รวมทั้งสิ้น 444,294 ล้านบาท เป็นค่าบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 การจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีน ค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ค่ายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ และองค์การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ สำหรับสถานะเงินบำรุงของ รพ.ในสังกัด สป.สธ. พบว่า เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับสถานะเงินบำรุงก่อนการแพร่ระบาด เช่นเดียวกับภาพรวมของรายได้และอัตราการเพิ่มของสินทรัพย์ของ รพ.เอกชนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่าเงินที่อุดหนุน รพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพียงพอในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด 19 ส่วนภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนไทยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด พบว่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนการระบาด



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เสนอเพิ่มค่าป่วยการ อสม.

สื่อแนะนำ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, hfocus, thaipbs, newtv, prd, nationtv)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า จะเสนอเพิ่มค่าป่วยการ อสม. จาก 1 พันบาท เป็น 2 พันบาท เข้า ครม. 7 มี.ค.นี้ พร้อมเสนอขอเพิ่มจำนวน อสม. บัญชี 2 ซึ่งสมัครเข้ามาใหม่ประมาณ 35,000 คน แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากติดกรอบจำนวน อสม. ที่อนุมัติให้ค่าตอบแทนเพียง 1,050,000 คน หาก ครม.เห็นชอบ จะสามารถจ่ายค่าป่วยการอัตราใหม่ได้ในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจะครอบคลุม อสม.ทุกคน

ทวงคืนสิทธิบัตรทอง

สื่อที่แนะนำ : เพจชมรมแพทย์ชนบท

- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่าชวนดูผลงานทั้งที่ยากก่อนเลือกตั้งใหม่ ระบุ 124 เครือข่ายองค์กรเข้าชื่อเรียกร้อง ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายอนุทิน “คืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้คนไทยทุกคน” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค.66 กำหนดเสนาวิชาการ แถลงข่าว และยื่นจดหมายเปิดผนึกที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีนายอนุทิน ตัดงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) จากคนไทย 20 ล้านคน ร่วมกันทวงคืนสิทธิที่รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณ PP

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตามที่ สปสช.จัดเตรียมไว้ให้คนไทยทุกคน ไม่เลือกเฉพาะผู้ถือบัตรทองทันที</p>	
<p>จัดตั้งสหภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจสมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>- โพสต์ภาพนักร้องโอม วงคอคเทล กล่าวว่า “พอมีสภาพ เวลานั้นนายทุนเกิดการกดเอาเปรียบ สหภาพชนได้ สหภาพปกป้องศิลปินที่อยู่ในสหภาพของเขา” พร้อมระบุ ข้าราชการห้ามจัดตั้งสหภาพ หากกฎหมายแก้เมื่อไหร่ ขวชนรวมตัวตั้งสหภาพบุคลากรทางการแพทย์</p>	
<p>การโยกย้าย ผอ.รพช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โพสต์ว่า นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ออกมาแถลงให้ข่าวว่า ผอ.รพช. ไม่ควรอยู่ที่เดิมนานจนเกินไป สามารถถูกย้ายทุก 4 ปีได้ เฉกเช่นเดียวกับกรณีหมอสุภัทร จริงๆ สธ.เองก็มีความคิดเช่นนี้มาก่อนบ้างแล้ว แต่แค่ไม่จริงจัง ครั้งนี้เป็นการประกาศออกสื่อครั้งแรก ผอ.รพช. ทั้ง 750 แห่ง มีโอกาสถูกโยกย้ายตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องถามความสมัครใจ นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของ รพช. เปลี่ยนไปในทางที่แย่ง คำถามคือ นี่คือความคิดของหมอรุ่งเรือง หรือปลัด สธ. หรือทั้งสองคน แต่ให้โฆษกพูดแทน</p>	
<p>ระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของไทย เพื่อพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพเชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัล เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง กำชับให้ดำเนินการตามกรอบเวลา โดยเชื่อมโยงทั้งระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ (MOPH Data Exchange Gateway) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลของรพ. ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Central Data Exchange Service) และพัฒนาแพลตฟอร์มสารสนเทศกลาง เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอก สำหรับรพ.สต. เพื่อการบันทึกข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงข้อมูลในการรับ - ส่งต่อ และการส่งรายงานด้านสาธารณสุข ดำเนินการใน รพ.สังกัด สป.สธ.รวม 901 แห่ง รพ.สต. 9,000 แห่ง และรพ.สต. อย่างน้อย 4,500 แห่ง เชื่อมโยงข้อมูลคนไข้ รองรับบริการให้บริการทางการแพทย์ทางไกล รวมทั้งประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น</p>	
<p>การพัฒนาโปรแกรม All DC</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รพ.สงขลาพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคระบาดแบบครบวงจร (All DC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานควบคุมโรคและลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ จ.สงขลา ให้นำเข้าข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ผ่านระบบออนไลน์ นำร่องทดลองใช้โปรแกรมกับโรคไข้เลือดออก มีการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์เพื่อลงพื้นที่ควบคุมโรคและลงข้อมูลผ่านโปรแกรม จากนั้นข้อมูลจะถูกสรุปประมวลผลและรายงานผลในขั้นตอนเดียวผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดผู้ป่วย พิกัดตำแหน่งผู้ป่วยผ่าน Google map สามารถรายงานรายละเอียด เช่น จำนวนบ้านในพื้นที่เกิดโรค วันรับรายงาน ค่าวนาค่าดัชนีลูกน้ำได้ทันที แสดงรัศมีการแพร่ระบาดของโรคความชุกของโรคได้ในครั้งเดียว และติดตามผู้ป่วยด้วยระบบนำทางจากตำแหน่งพิกัดที่บ้านที่ไว้ รวมถึงแสดงกราฟเปรียบเทียบอัตราป่วยจำนวนผู้ป่วยสะสมในรายพื้นที่และในแต่ละเดือน ผลการดำเนินงานพบว่า รพ.สต.และ ศสช.ทั้ง 21 แห่ง ลงข้อมูลผู้ป่วยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และพบว่าหลังใช้โปรแกรมอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง</p>	
<p>โรคอ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กไทยปลอดภัยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มหวาน มัน เค็มเกิน ลดเสี่ยงโรคอ้วน ซึ่งเกิดจากเด็กบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาลและโซเดียมสูง รวมทั้งเด็กยังมีภาวะในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารน้อย ประกอบกับกลยุทธ์การตลาด แลก แจก แถม ชิงโชค ชิงรางวัล ทำให้การกินอาหารและเครื่องดื่มหวานมันเค็มกลายเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครอง และโรงเรียน จึงควรสร้างความรอบรู้ให้เด็กกินอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- กรมควบคุมโรคเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร จัดรณรงค์วันอ้วนโลกตลอดปี 2566 ภายใต้แนวคิด "Changing perspectives: Let's talk about obesity : ปรับเปลี่ยนมุมมอง โรคอ้วนคุยกันได้" ผลักดันให้คนไทยใส่ใจกับโรคอ้วน เสริมสร้างความตระหนักรู้และการสื่อสารเกี่ยวกับโรคอ้วนให้กับทุกคน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคอ้วนการป้องกันและการจัดการโรคอ้วน และเชิญชวนหน่วยงานร่วมติดแฮชแท็ก (Hashtag) #โรคอ้วนคุยกันได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>#WorldObesityDay #สะกิดพิชิตโรคอ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>- ดร.วณะพร ทองโหม ม.มหิตล กล่าวถึงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลทราย ฟรุคโตสคอร์นไซรัป และน้ำผึ้ง เช่น กาแฟเย็น ชาเขียวเย็น ชาดำเย็น เป็นต้น มีผลกระทบต่อร่างกาย ได้แก่ โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ ไขมันพอกตับ มะเร็งบางชนิด โรคความดันโลหิตสูง โรคไต สมองเสื่อม แก่ก่อนวัยอันควร ดังนั้น จำเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลเกิน 2 ซ้อนชาต่อวัน เพื่อลดความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุง และโรคอื่นๆ ที่อาจตามมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ สก๊อปพิเศษ</p> <p>-เวทีเสวนา เรื่องอ้วนเราคุยกันได้นะ Let's talk about obesity วันอ้วนโลก จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมรณรงค์กิจกรรมวันอ้วนโลก โดย ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สหพันธ์โรคอ้วนโลก คาดการณ์ภาวะน้ำหนักเกิน และอ้วนในกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี จะสูงมากกว่า 50 % ในปี 2573 ทั้งนี้ กลุ่มคนที่เป็นเบาหวาน ความดัน เริ่มต้นมาจากเด็กที่อ้วนมาก่อน พบมากถึง 30-50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล กับสุขภาพ ขณะนี้ สธ.อยู่ระหว่างร่าง พ.ร.บ.ควบคุม การทำการตลาดของขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มในกลุ่มเด็ก รวมถึง อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้คนที่บริโภคหวานน้อยลงแล้วไม่เกิดโรคจะได้เฮลท์พอยต์ ใช้ลดเบี้ยประกันชีวิต หรือได้เงินสด คาดว่าจะใช้ได้ภายในปีนี้ ซึ่งมีตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์ที่ทำสำเร็จ</p>	
<p>เด็กชาย 9 ขวบ ถูกปาดคอเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย</p> <p>-ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เผยว่า กรณีเหตุสลดสองแม่ลูกชาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ถูกปาดคออากาศ สาทัส โดยน้องเจช อายุ 9 ขวบ เสียชีวิตระหว่างนำส่งรพ. ส่วนแม่อาการยังโคม่า ส่งรักษาที่รพ.ลพบุรี จากหลักฐานในที่เกิดเหตุให้น้ำหนักผู้ก่อเหตุเป็นคนในครอบครัว ซึ่งผู้เป็นแม่เคยบ่นกับสามีว่าไม่ยอมให้มีชีวิตอยู่ เพราะมีโรคประจำตัว แขนขาอ่อนแรง อาจเป็นไปได้ว่าแม่อาจใช้มีดปาดคอตัวเองก่อน และปาดคอลูกชายวัย 9 ขวบ</p> <p>-แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปกติผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่มักก่อเหตุทำร้ายหรือทำอัตวินิบาตกรรมตนเอง เพราะผู้ป่วยโรคนี้จะไม่มีความยับยั้งชั่งใจและไม่มีความสุขที่จะมีชีวิตอยู่ แต่ขณะเดียวกันสามารถก่อเหตุทำร้ายบุคคลอื่นได้ด้วย โดยเฉพาะกับคนที่รักและเป็นห่วงมากที่สุด เช่น ลูก พ่อแม่ ภรรยา สามี เป็นต้น เพราะกลัวว่าขาดคนเลี้ยงดู จึงต้องตายไปพร้อมกัน เพื่อจบปัญหา</p>	
<p>ร้องเรียนบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์</p> <p>-ผู้อ่านใช้ชื่อ คนแก่ใกล้ตาย เขียนจดหมายบอกเล่าถึงบัตรทอง อ้างว่ายังมีการเรียกเก็บเงินอยู่ แต่ไม่ได้รับชื้อหน่วย บริการ มีเนื้อหาว่า ต่างจังหวัด รพ.ตำบลจ่ายยาไม่ครบ เพราะสธ. ตัดยาออกหลายตัวต้องไปชื้อยาเองทุกรพ.ตำบล รพ.อำเภอ รพ.จังหวัด เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ รพ.อำเภอ รพ.จังหวัด ต้องจ่ายค่าบริการหมอ 80 – 100 บาท เด็กคิดค่าบริการ 80-100 บาท ยาฟรี ผู้ใหญ่คิด 80-100 บาท รวมค่าบริการ 30 บาท คนแก่ 80-100 บาท ค่ายาฟรี โดยเอก วิภาวดี ได้นำ ข้อมูลของสสข.แนะนำประชาชนหากถูกเรียกเก็บเงินเพิ่ม ให้โทรสอบถามสายด่วน 1330 ก่อนจ่ายเงิน</p>	